



24 - 26 กันยายน 2558 หน้า 1, 2 (1)

ไชน่าขอมปรับสัญญารับยาง วงการส่งชีกท้ายปีดีดราคาขยับ

ยักษ์ใหญ่จีน “ไชน่า ไทหนาน” ขอมปรับสัญญารับมอมยางบีกล็อต จากรัฐบาลไทยใหม่ ยันจากนี้รับมอมครั้งละ 1 หมื่นตัน จนกว่าจะหมดแถมต้องรับภาระค่าเช่าโกดังเอง หากผิดสัญญาเจอค่าปรับ 43 ล้านบาท/เดือน ทั้งรับเงินประกันซื้อขาย 100 ล้านบาท ผู้ว่าการ กยท. ระบุวางแผน/ซื้อรับมอมยางล็อตใหม่ในอีก 2-3 วัน ด้านวงการค้ายางลุ่มปลดล็อกสต็อก มั่นใจดันราคาขยับในนอกขยับ

จากที่สัญญาการรับมอมยาง

เก่าในสต็อกรัฐบาล 2.08 แสนตัน (แยกเป็นยางแผ่นรมควัน 1.76 แสนตัน และยางแท่ง STR20 จำนวน 3.2 หมื่นตัน) ระหว่างองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กับบริษัท ไชน่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด จากประเทศจีนได้สิ้นสุดลงในวันที่ 21 กันยายน 2558 (สัญญาส่งมอม 10 เดือน นับตั้งแต่ 21 พ.ย. 57) แต่การดำเนินการรับมอมยางในช่วงที่ผ่านมายังเป็นไปอย่างล่าช้า โดยล่าสุดทางบริษัทได้รับมอมยางไปแล้ว

อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวต่อ

ไชน่าฯ

ประมาณ 2.3 หมื่นตัน ยังเหลือที่ยังไม่ได้รับมอมอีกประมาณ 1.85 แสนตัน

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ทาง กยท.ได้เชิญผู้บริหารของบริษัท เอ็มทีซีเอ็นเตอร์เทรต จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายยางให้กับไชน่าให้หนาน ซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายยางพาราจากรัฐบาลไทยในล็อตดังกล่าวมาหารือ ทั้งนี้ได้ข้อสรุปที่สำคัญคือทางกยท.จะไม่ต่อสัญญาการรับมอมยางให้กับทางไชน่าให้หนานฯแต่จะมีการปรับสัญญาให้บริษัทมารับมอมยางให้ครบตามจำนวน โดยมีเงื่อนไขบริษัทจะต้องรับมอมยางครั้งละ 1 หมื่นตัน รวมถึงบริษัทจะ

ต้องรับภาระค่าเช่าคลัง/โกดังเก็บยางเอง (ค่าเช่าประมาณเดือนละ 14.8 ล้านบาท จากจำนวนยางที่เหลือ 1.85 แสนตัน)จากเดิม อ.ส.ย.เป็นผู้รับภาระ

“ทางนายจิ่ง เซียง ฉิน ผู้แทนของบริษัทเอ็มทีซี ยืนยันว่าทางไชน่าให้หนานพร้อมรับมอมยางตามสัญญาใหม่ และจะมอวางแผน/ซื้อเพื่อชำระเงินค่าสินค้าในล็อตใหม่ในอีก 2-3 วันข้างหน้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการประเมินสภาพและราคาซื้อขายยางในโกดัง ยกตัวอย่างราคาขยับประเมินที่กิโลกรัมละ 55 บาท ทางบริษัทจะต้องนำเงินมาวางแผน/ซื้อเพื่อยืนยันการรับมอมยาง 55 ล้านบาท (ยาง 1 หมื่นตัน) บวกกับค่าเช่าโกดังในปริมาณยางที่เหลือ ซึ่งหากทางบริษัทรับมอมยางเร็ว ค่าเช่าโกดังก็จะลดลงเรื่อยๆ ตามปริมาณยางที่เหลือ จนรับมอมเสร็จ 1.8 แสนตันก็หมดภาระ”

ก่อนหน้านี้ทาง กยท. ได้เสนอขายยางให้ไชน่าให้หนาน โดยให้บริษัทรับมอมสินค้าให้แล้วเสร็จในครั้งเดียว แต่ทางบริษัทยอมรับว่าไม่มีศักยภาพ เพราะต้องใช้เงินจำนวนมากมาซื้อ จึงขอรับมอมครั้งละ 1 หมื่นตัน ซึ่งภายใน 1 เดือน อาจจะได้รับมอมได้หลายครั้งขึ้นกับทางบริษัท แต่เชื่อว่าทางบริษัทจะทำตามสัญญา เพราะในสัญญาซื้อขายหากบริษัทไม่มารับมอมสินค้าครบตามจำนวน จะถูกริบเงินประกันการซื้อขายที่วางไว้ 100 ล้านบาททันที อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทาง กยท.ได้เชิญฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาวางกรอบมาตรการในการรับมือหากบริษัทเบี้ยวสัญญา เพราะทำให้รัฐบาลเสียเวลา ค่าเสียโอกาส เสียค่าเช่าคลัง และเสียชื่อเสียง ซึ่งยังไม่ได้ประเมินมูลค่าความเสียหาย เพราะมองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา

“หากปริมาณยางในสต็อกลดลงเรื่อยๆ คาดการณ์ว่าราคาขยับขึ้น เพราะราคาในเวลานี้มองว่าต่ำสุดแล้ว ซึ่งในที่ประชุมได้ฝากผ่านนายฉิน ถึงเจตนาธรรมณ์ ที่บริษัทประสงค์จะมาซื้อขายไทยว่าต้องการช่วยเหลือไทยพุงราคาขยับและดันราคาในประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทางอ้อม และขอให้มารับมอมยางไปเร็วๆ”

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การประชุมครั้งสุดท้ายของการผู้บริหารสต็อกยางนั้น ได้โอนภารกิจการซื้อขายยางในสต็อกรัฐบาลให้กับผู้ว่าการ กยท.ไปเรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านมามีสาเหตุรับมอมยางที่มีความล่าช้า เนื่องจากทางผู้ซื้อเวลาขยับราคาตก ก็ไม่ค่อยมารับมอม แต่เวลาขยับขึ้นก็รีบแจ้งว่าจะมาวางแผน/ซื้อ นำยางออก ซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติระหว่าง



24 - 26 กันยายน 2558 หน้า 1, 2 (2)

ผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้หากทางผู้ซื้อไม่มารับมอบยางตามสัญญาจะต้องถูกเบี่ยงปรับเดือนละ 43 ล้านบาท (คำนวณจากสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขกำหนดค่าปรับเนื่อง จากการรับมอบที่ล่าช้า เป็นเงิน 6.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันต่อเดือน ซึ่งเหลือยางรับมอบอีก 1.85 แสนตัน) ดังนั้นการรับมอบสินค้าถือว่าคุ้มกว่าที่จะถูกริบเงินประกันที่วางมัดจำสัญญาไว้ 100 ล้านบาท

“ที่ผ่านมาเราถูกสังคมกล่าวหาว่าขายยางเอื้อเอกชน ถูกกดราคาต่ำกว่าตลาด แต่เวลานี้ราคาขายยางในสัญญา กลับสูงกว่าราคาตลาดแล้ว”

ขณะที่ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า สัญญาการซื้อขายโดยเฉพาะเอกชนกับหน่วยงานราชการจะต้องมีความรัดกุมซึ่งกรณีไซ้นำให้หนาน วางเงินมัดจำค่าประกันเพียงแค่ 100 ล้านบาท ถือว่าเป็นสัญญาที่หละหลวม เพราะไม่ถึง 1% ของมูลค่ายางที่ตกประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท (จากปริมาณยาง 2.08 แสนตัน) และที่สำคัญรัฐบาลไม่ควรนำยางไปเร่ขายประเทศต่างๆ เพราะไม่ขายจริง แต่ได้ส่งผลจิตวิทยาทำให้ราคายางตกลงแล้ว ไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกร

“ราคายางวันนี้ถือว่าต่ำสุดแล้ว ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาสสุดท้าย มองว่าผู้นำประเทศจีนน่าจะคุมสถานการณ์เศรษฐกิจของเขาที่ชะลออยู่ให้ดีขึ้นได้ มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจากนี้ไปน่าจะดีขึ้น และจะทำให้ไทยส่งออกน้ำยางขึ้น และยางชนิดอื่นๆ ได้ดีขึ้น”

สอดคล้องกับ ท.พ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ผู้บริหารของกลุ่มวงศ์บัณฑิต กล่าวถึง ราคายางต่ำสุดแล้ว มีแนวโน้มจะขยับราคาดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะแล้ง ปริมาณน้ำยางกรี๊ดได้น้อย บวกกับช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาลดอุปทานยางลง เชื่อว่าหากประเมินท้ายปีสต็อกยางลดลง จะส่งผลทำให้

คู่ค้าต้นตระหนก ราคายางจะดีดปรับตัวขึ้นได้ในปี 2559 และที่สำคัญอยากให้รัฐบาลขายยางแบบลับๆ เพราะขายยางแต่ละครั้งที่ออกสื่อทำให้ราคายางตกถึง 5 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ส่งผลดีกับเกษตรกร



ไชน่ายอมปรับสัญญารับยางวงการส่งชีกท้ายปีดีราคาขยับ (23/09/2558)

ยักษ์ใหญ่จีน "ไชน่า ไท่หนาน" ยอมปรับสัญญารับมอบยางบีกล็อตจากรัฐบาลไทยใหม่ ยืนยันรับมอบครั้งละ 1 หมื่นตัน จนกว่าจะหมดแถมต้องรับภาระค่าเช่าโกดังเอง หากผิดสัญญาเจอค่าปรับ 43 ล้านบาท/เดือน ทั้งรับเงินประกันซื้อยาง 100 ล้านบาท **ผู้ว่าการ กยท.** ระบุวางแอล/ซีรับมอบยางล็อตใหม่ในอีก 2-3 วัน ด้านวงการค้ายางลุ่ม ปลดล็อกสต็อก มั่นใจดันราคาขยับ

ที่มา **ฐานเศรษฐกิจ** 23/9/58



23 กันยายน 2558 หน้า 9, 13

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม



กยท.เปิดแผนพัฒนายางพาราไทย
เตรียมลุย 4 ช่องทางหลัก ชันช่วยดัน
ราคาขางมีเสถียรภาพภายใน 3 ปี

ยัน3ปีราคาขางมีเสถียรภาพ กยท.เตรียมลุยพัฒนา4ช่องทางหลัก

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กยท. เผยถึงแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคาขางพาราว่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคาขางของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการขาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนา 4 เรื่องหลัก คือ 1.จัดพื้นที่ปลูกขางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง และต้องมีข้อมูลแหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2.เพิ่มปริมาณการใช้ขางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ 3.เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมขางล้อยานยนต์ และ 4.ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อยและมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย

สำหรับการส่งออกขางของไทยขณะนี้ยังต้องพึ่งพิงตลาดขางแผ่นรมควัน ขางแท่ง และขางกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขางขั้นต้นหรือไพรมารีโปรดักส์ (Primary product) หากไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ขางสำเร็จรูปหรือฟินิชโปรดักส์ (Finish product) ให้มีความหลากหลายมากขึ้นและส่งออกได้ เช่น ขางล้อยานยนต์ จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ขางในประเทศพร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า และแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าและภาวะขาดทุนของเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันควรลดวิธีการซื้อขายขางแบบเก็งกำไร และมุ่งพัฒนาตลาดซื้อขายขางแบบส่งมอบจริง เพื่อแก้ปัญหาการปั่นราคาและเก็งกำไร เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้” นายสมชายกล่าว

นอกจากนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้อีกจากการทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น หากขางมีราคาตกก็หยุดกรีดยางเป็นการชั่วคราว แต่ยังสามารถหารายได้จากการทำเกษตรผสมผสานในสวนยาง และลดค่าใช้จ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อมาทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมขางล้อ โดยเร่งส่งเสริมให้สร้างโรงงานผลิตขางล้อที่ทันสมัย และพัฒนาศูนย์ทดสอบคุณภาพขางล้อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อสนับสนุนการผลิตและส่งออกขางล้อยานยนต์ไปต่างประเทศ ลดการพึ่งพิงตลาดส่งออกขางแท่ง ขางแผ่นรมควัน ขางคอมปาวด์ และขางกึ่งสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ขางขั้นต้นก็จำเป็นต้องรักษาไว้เช่นกัน ซึ่งคาดว่า ภายในเวลา 3 ปี ราคาขางจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

“การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการขาง ผู้ส่งออก เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้แนวทางการบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลมาเป็นต้นแบบได้ คือ โรงงานกับชาวไร่เหมือนกับหุ้นส่วนกัน และรัฐบาลเป็นคนกลาง ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจับเคล็ดมือในระยะเริ่มต้น คาดว่าจะเป็นกลไกทำให้ราคาขางมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ภายใน 3 ปีนี้” นายสมชาย กล่าว



สสว. จัดสัมมนา เสริมศักยภาพเครือข่าย SME ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โรงแรม เค พาร์ค แก
รนต์ - วันที่ 17 กันยายน 2558

- ThaiPR.net 21 ก.ย. 2558 กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--คอร์แอนด์พีค

สสว. จัดสัมมนา "ด้วยเครือข่าย... SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน" ภายใต้โครงการสนับสนุน
เครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด มุ่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ พร้อม
ชี้ช่องทางยอดธุรกิจร่วมกันของเครือข่าย SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นำร่อง
จัดงานครั้งแรกที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี และเตรียมเดินทางจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร)

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด เป็นการคัดเลือกกลุ่มเครือข่าย SME ที่มี
ศักยภาพทั่วประเทศรวม 54 เครือข่าย ทั้งในภาคเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม การค้า และบริการ
ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพเชิง
ธุรกิจของเครือข่าย โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 18
เครือข่าย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

17 เครือข่าย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7 เครือข่าย กรมส่งเสริมการเกษตร 6 เครือข่าย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2 เครือข่าย กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม หน่วยงานละ 1 เครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย SME ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่าย ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่
น้อยกว่า 10,000 ราย รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดรวมถึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่า 1,000 ราย และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท
สำหรับประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย (Cluster) จะทำให้เกิดโอกาสในการสร้างความรู้
จัก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมระหว่าง SMEs ในอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกพื้นที่ สามารถต่อยอดเป็นสังคมหรือเครือข่ายที่มีพลังอำนาจในการต่อรอง และ



- 2 -

ผลักดันให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับความสามารถด้านการผลิต นวัตกรรม การเชื่อมโยงและพัฒนา รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและแนวทางในการต่อยอดธุรกิจร่วมกันของผู้ประกอบการและเครือข่าย ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า "วว. มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสงค์ต้องการแปรรูปน้ำยางเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่า ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภาพสินค้า (Productivity) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยจะเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value chain) เพื่อยกระดับเกษตรกร (Farmer) ซึ่งจากเดิมเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม ให้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าทางเกษตรจนสามารถเกื้อหนุนต่อระบบเศรษฐกิจจังหวัดได้" "นอกจากการทำงานเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว วว. ยังทำงานแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร (TISTR & Friends) หรือที่เรียกว่า Triple Helix Model ผ่านการแสวงหาและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเข้าเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการช่องทางตลาด และสร้างมุมมองทางธุรกิจใหม่ การเข้ามาสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนการยกระดับผู้ประกอบการขนาดเล็กให้ดำเนินธุรกิจอยู่ในรูปแบบที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนอกเหนือจากการที่เกษตรกรต้องพึ่งพิงตลาดน้ำ **ยางพารา** สดที่ประสบปัญหาหาคาผลผลิตตกต่ำแต่เพียงอย่างเดียว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานแบบบูรณาการในครั้งนี้จะสามารถสร้าง Cluster ผู้ประกอบการยางที่มีนวัตกรรมเป็นภูมิคุ้มกันได้อย่างแท้จริง"



- 3 -

นายวีระวัฒน์ เดชารัตน์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ บ้านนาสาร ประธาน Cluster เครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพาราครบวงจร กล่าวว่า "ในอดีตการผลิตถุงมือ จากน้ำยางพาราสด ยังไม่เป็นที่ต้องการจากตลาดมากนัก เนื่องจากสินค้ายังไม่สวยงามและคุณภาพยังไม่สม่ำเสมอ แต่เมื่อมีการรวมกลุ่มสวนยางบ้านในสวนขึ้น และได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการให้ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรม และทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสูตรน้ำยางและกระบวนการผลิตให้น้ำยางที่เคลือบบนถุงมือผ้ามีความสม่ำเสมอได้คุณภาพตามมาตรฐานตรง ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าดึงดูด"

"ปัจจุบันถุงมือผ้าเคลือบยางได้มีการจำหน่ายในงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ ผลลัพธ์ที่ได้คือ เครือข่ายสามารถเพิ่มมูลค่าน้ำยาง เป็นรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และสามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้สมาชิกมีการเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้นจากเดิมที่รายได้หลักมาจากการกรีดยาง มีการสร้างงาน รวมทั้งสร้างรายได้ในชุมชน และปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ประกอบการจากการนั่งรอความช่วยเหลือมาเป็นค้นหาช่องทาง เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้เครือข่ายของตน อย่างไรก็ตาม เครือข่ายยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาผลิตภาพ

ให้สูงขึ้น เพื่อรองรับกับการขยายตัวของตลาด และให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดสังคมฐานการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง"

การจัดสัมมนา "ด้วยเครือข่าย...SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน" ภายใต้โครงการสนับสนุน เครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด กำหนดจะจัดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยครั้งต่อไปจะจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08-3823-9116

23 กันยายน 2558 หน้า 23

เผยแพร่พัฒนา วิทยาเขตชุมพร

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการ
แทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สจล.) กล่าวถึง สจล.วิทยาเขตชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ว่า สจล.วิทยาเขตชุมพร
เขตอุดมศักดิ์มุ่งมั่นพัฒนาโครงการงาน
วิจัยด้านการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับภูมิทัศน์
ของภาคใต้อันเป็นที่ราบทิวเขา ดินทะเล
และดำเนินอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย
อาทิ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ และ
ธุรกิจผลิต-แปรรูป นอกจากนี้ ภาคใต้ยัง
เป็นแหล่งพลังงานหลายชนิด เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวติดอันดับโลก ตลอดจนเป็น
ภูมิภาคที่จะมีความสำคัญอย่างมากเมื่อเข้าสู่
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปีนี้

ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าวว่า สจล.วิทยาเขต
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันสู่การเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาอันดับ 1 ของภาคใต้ ในปี พ.ศ.
2564 โดยมุ่งวิจัยภายใต้แนวคิด เจ้าแห่ง
นวัตกรรม ตามกรอบของการพัฒนา 4
ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านเกษตร
ด้านอาหาร และด้านพลังงานทางเลือก



23 กันยายน 2558 หน้า 10 (1)

แควดวง รอบกรุง

ไม่ต้องอายที่เป็นคนจนแต่ควรอายที่เป็นคนเลว.....● แควดวงรอบกรุง ประจำวันที่ 23 กันยายน.....● กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติไปแล้ว เมื่อคนดังอดีตแกนนำ กปปส. “คีน” จิตกัศรี กฤษดากร สมัคร เข้าเป็นตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ 191.....● ร้อนแรง จนบุกคลระดับสูง ในรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว. ยุติธรรม รวมทั้ง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ต้องออกมาการันตี ความสามารถ และสิทธิตามกฎหมาย... ส่วนจะ ได้รับการยอมรับ จาก ตำรวจผู้ได้บังคับบัญชา หรือไม่... เป็นอีกเรื่องหนึ่ง.....● “เขี้ยวพยัคฆ์” ขอบอกว่าการแต่งตั้ง พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ไปเป็น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ เป็นเรื่องของความเหมาะสมไม่ใช่รางวัลปลอมใจ... มีใครเชื่อบ้าง.....● ชายเสื้อเหลืองที่ถูกมาเลเซียจับได้จะใช่คนเดียวกับคนวางระเบิดย่าน ราชประสงค์หรือไม่ ไม่อาจทราบได้ และถ้าใช่... คนไหนบอกจะจ่าย 7 ล้านบาท เตรียมตัวไว้ให้พร้อม.....● “เขี้ยวพยัคฆ์” เป็นห่วงจริงๆ

โครงการนมโรงเรียนสำหรับเด็ก ทุกวันนี้กลายเป็น เครื่องมือหาเงิน ไม่เหลือประโยชน์ให้เด็กๆ ผาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ แก้ปัญหาให้ด่วน.....● ก้าวไปอีกขั้น อ.พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ปธ. กก.บห. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ เดินทาง ไปลงนามความร่วมมือกับ Youjiang Medical University of Nationalities แห่งเมืองไป๋เซอ เขตปกครองตนเองกวางสี ในงาน China-Asean Expo 2015 บนเวทีธุรกิจและวิชาชีพ จีน-อาเซียน เมื่อวันที่.....● และวันนี้การประปานครหลวง จัดบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรของสถานีสูบน้ำบางพลี ทำให้น้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ ถนนแพรกษา ถนนกิ่งแก้ว, ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกตัด ถนนศรีนครินทร์ ถึงแยกตัดถนนกิ่งแก้ว, ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกตัดถนนนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถึงแยกตัดถนนกิ่งแก้วและถนนนิคมอุตสาหกรรมบางปู... ชัดช่องแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง.....● ชาวบ้านในซอยแสมดำ 5 เขตบางขุนเทียน แจ้งเรื่องไฟฟ้าดับตลอดแนว แจ้ง การไฟฟ้าเขตราชบุรีละ ไปแล้วเดือนกว่า ยังไม่คืบหน้า.....● เทสโก้ โลตัส ตัดัมภ์ราคาอาหารสด ช่วยค่าครองชีพ ทุกวันอังคาร และวันพุธ ตลอดปีนี้ ลูกค้าซื้ออาหารสดชนิดใดก็ได้รวม 300 บาทขึ้นไป จะได้รับคูปองเงินสด 50 บาท เพื่อการช้อปปิ้งครั้งต่อไป ชิคคอน บางแก จัดงาน “สุโก้ย Japan” บุกแดนชากรุง ประทะ ซูโม่ ชวนสัมผัสเสน่ห์แห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยอย่างใกล้ชิด เนรมิตบรรยากาศ แท้ๆ มาให้ได้สัมผัส 25 ก.ย. นี้ ถึง 4 ต.ค. ที่ลานกลางชั้น 1.....● เอ็ม บี เก้ เซ็นเตอร์ ชวนช้อปปิ้งและชิม กับงาน “MBK Center Amazing Thai” มหัศจรรย์ สุดยอด ของดี 4 ภาค รวมถึงสินค้าหัตถกรรม



ไทยบริษัทรubber

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

23 กันยายน 2558 หน้า 10 (2)

ไถยนาชาชนิด ตั้งแต่ 24-30 ก.ย.นี้ ที่ลานเซ็นเตอร์ ฮอลล์ และข้างร้าน
เคียวโซน ชั้น G.....● Stardust จัดงานฉลองเปิดสาขาใหม่ 25 ก.ย.นี้
เนรมิตพื้นที่ ชั้น 2 เมเจอร์รัชโยธิน ให้คนรักความสวยงามได้สัมผัส และ
ทดลองสินค้า.....● ข่าวทั่วไป, 24 ก.ย. 08.30 น. พล.อ.อ.ประจิน จัน-
ตองรองนายกรัฐมนตรีเปิดสัมมนาเชิงวิชาการ “ยางพาราไทยกับงานวิจัย
มุ่งเป้า 2558” ที่ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์.....● 11.00 น.
ทพ.สุธา เจียรณณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ องค์การอนามัย
โลก แถลงข่าวเปิดตัว คณะกรรมการโครงการประสานความร่วมมือเพื่อ
สังคมไทยไร้พินาศ ที่ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ไบเทคบางนา.....● งานศพ,
วันนี้ 14.00 น. ฉาปนกิจศพ สาทิส ชิโนทัยกุล บุตร สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล
หรือ “เดอะมะ” เจ้าของตลาดบางรักแอล.เอ. ที่วัดหัวลำโพง.....● อีกรงาน
สวดศพ สวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ อดีต ผวจ.ลพบุรี ที่วัดธาตุทอง ศาลา 26
และ 26 ก.ย. 17.00 น. พระราชทานเพลิง.....●

“เขี้ยวพยัคฆ์”

23 กันยายน 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	ตุลาคม 2558		พฤศจิกายน 2558	
	กรุงเทพฯ		สงขลา	
	สงขลา		กรุงเทพฯ	
	สงขลา		สงขลา	
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	49.75	49.50	49.95	49.70
ชั้น 2	49.15	48.90	49.35	49.10
ชั้น 3	48.60	48.35	48.80	48.55
ชั้น 4	48.30	48.05	48.50	48.25
ชั้น 5	47.85	47.60	48.05	47.80
ยางแท่ง				
STR5L	50.50	50.25	50.70	50.45
STR20	45.25	45.00	45.45	45.20
น้ำยางชั้น 60%	34.15	33.90	34.35	34.10
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



23 กันยายน 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทยประจำวันที่ 22 กันยายน 2558



ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)							หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง	
ต.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0	63	
พ.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	47.85	0	162	
ธ.ค.58	48.00	48.00	48.00	0.00	48.00	3	194	
ม.ค.59	49.00	49.00	49.00	0.55	48.60	2	232	
ก.พ.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.70	0	488	
มี.ค.59	48.40	48.00	48.40	-0.85	48.05	7	581	
เม.ย.59	48.80	48.60	48.80	-0.10	48.60	60	575	

ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827



สศก. เผยดัชนีราคาผลผลิตสิงหาคม แจง มัน-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ไข่ไก่ ราคาปรับเพิ่ม

- ThaiPR.net กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 58 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เผย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไข่ไก่ ราคาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกตลาดน้อย ระบุ สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดกันยายนนี้ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลองกอง

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนสิงหาคม 2558 พบว่าสูงขึ้น ร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดย สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไข่ไก่ โดยมันสำปะหลัง ราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการผลิต ออกสู่ตลาดลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูการผลิต ออกสู่ตลาดน้อย ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ โดยยางพารา ราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ปาล์มน้ำมัน ปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย ส่วนไก่เนื้อ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา

หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2558 กับเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว (ปี 2557) ภาพรวมลดลง ร้อยละ 3.35 สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่มีภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับจีนยังมียางในสต็อกอยู่มาก สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำหรับเดือนกันยายน 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่าภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 11.12 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรดโรงงาน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.11 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ลำไย ลองกอง และไข่ไก่ ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน มังคุด เงาะ และปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ เดือนกันยายน 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2557 แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนกันยายน 2558 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลองกอง



ราคาประมูลวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา		
ยางแผ่นดิบ	41.85	↓ 0.08
ยางแผ่นรมควันชั้น3	43.68	(22/09/58)
น้ำยางสด ณ โรงงาน	41.50	0.00
เศษยาง (100%)		
ณ โรงงาน		

คาดการณ์ราคายางวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงแคบ ๆ เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ ๆ กระตุ้นตลาด ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ รวมทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ (เฟด) ขณะที่ราคาชี้นำตลาดล่วงหน้าโตเกียวหยุดทำการ 3 วันติดต่อกัน อย่างไรก็ตามเงินบาทที่อ่อนค่าลงยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง

ไทยดึง 'อินโดฯ-มาเลเซีย' พัฒนาเครือข่ายยางอาเซียน (23/09/2558)

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายเร่งรัดให้มีการวิจัยและพัฒนาตลาดยางพารา รวมถึงอุตสาหกรรมยางเพิ่มมากขึ้น โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) โดยเฉพาะผู้ผลิตยางรายใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครือข่ายตลาดภูมิภาค (Region Market) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านตลาดยางของกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางที่ปรับตัวขึ้นลงอย่างกะทันหัน ทั้งยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองราคายางในตลาดโลก และลดการอ้างอิงราคาจากตลาดล่วงหน้า รวมถึงตลาดยางโตคอม (TOCOM) ของญี่ปุ่น และตลาดยางไซคอม (SICOM) สิงคโปร์ ซึ่งไม่มีการส่งมอบยางจริง

ตลาดยางภูมิภาคที่ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ร่วมกันผลักดันและพัฒนาขึ้นนี้ มุ่งให้มีการซื้อขายยางแบบส่งมอบจริง โดยที่ราคาซื้อขายยางธรรมชาติสะท้อนความเป็นจริงให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่า กลไกตลาดดังกล่าวจะเริ่มขับเคลื่อนได้ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า เบื้องต้นคาดว่า จะมีซื้อ

ขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 และยางแท่งเอสทีอาร์ 20 (STR20) ผ่านตลาด RegionMarket พร้อมส่งมอบสินค้าจริงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปั่นราคาและเพิ่มเสถียรภาพราคายางได้มากขึ้น และมุ่งก้าวสู่การเป็นตลาดอ้างอิงในอนาคต

- 2 -

นอกจากภาครัฐจะส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยตลาดยางพาราที่ประสบผลสำเร็จ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว รัฐบาลยังได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อ ยานยนต์ วงเงิน 6,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและรองรับอุตสาหกรรมล้อยางยนต์ของไทย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าตรวจสอบคุณภาพล้อยาง และไม่ต้องส่งล้อยางที่ไทยผลิตได้ ไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการ(Lab) ของต่างประเทศ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ไทยจะมีศูนย์ทดสอบยางล้อภายในประเทศ และผลักดันสู่การเป็นศูนย์ทดสอบล้อยางของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 22 กันยายน 2558)

พาณิชย์จับมืออาลีบาบา นำสินค้าเกษตรไทยเจาะตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์

(23/09/2558)

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าออนไลน์กับเว็บไซต์ Juhuasuan.com ในเครือของอาลีบาบา กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทอี-คอมเมิร์ซชั้นนำของโลก เพื่อขยายธุรกิจการค้ากับเว็บไซต์ Thaitrade.com ของไทย โดยจะช่วยส่งเสริมการขายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น **เบื้องต้นจะนำร่องสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลไม้สด และแปรรูป**

"ที่ผ่านมากกระทรวงฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยเจาะตลาดจีนผ่านเว็บไซต์

www.juhuasuan.com ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภคจีน ทำให้อาลีบาบา มุ่งมั่นส่งเสริมการขายสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง และต้องการเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทย โดยเริ่มต้นกับผู้ขายที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Thaitrade.com ในกลุ่มสินค้า **ข้าว หมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลไม้สดและแปรรูป** จากนั้นจะเพิ่มเป้าหมายเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าเพิ่มเป็น 40 ประเภทสินค้า เพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบ 40 ปี" นายวุฒิชัย กล่าว

สำหรับการเจรจาในครั้งนี้มีความต้องการซื้อสินค้าไทยมูลค่ารวมอย่างน้อย 240 ล้านบาท โดยตั้งเป้าที่จะซื้อเป็นเวลาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี และนอกจากการเดินทางมาเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้แล้ว อาลีบาบา กรุ๊ป ยังมีแคมเปญส่งเสริมการขายสินค้าไทยในจีน เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ซื้อขายบน www.juhuasuan.com เป็นสินค้าที่ผลิตในไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อจากทั่วโลก

- 2 -

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เว็บไซต์ Thaitrade.com ถือเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการแห่งแรกของไทย ภายใต้การดำเนินการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 54 ปัจจุบันมีสมาชิกผู้ขายกว่า 18,000 ราย และมีสมาชิกผู้ซื้อจากทั่วโลกกว่า 89,000 ราย มีสินค้าในระบบกว่า 230,000 รายการ โดยสร้างมูลค่าการค้าจากระบบกว่า 29,887 ล้านบาท

"ที่ผ่านมาระบบฯ ได้ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสร้าง Thaitrade.com ขึ้นเพื่อช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างมั่นใจ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะกับผู้ซื้อรายใหญ่เช่นเว็บไซต์จิวหัวช้วนนี้ สอบถามรายละเอียดและสมัครใช้บริการได้ที่ www.thaitrade.com หรือโทรสายด่วน 1169" นายวุฒิชัย กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22/09/58)

ภาวะยาง AFET: RSS3 ยังลงต่อเนื่อง ขาดปัจจัยใหม่หนุนตลาด-ราคาน้ำมันโลกยังกดดัน
(23/09/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 17.47 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 72 สัญญา ลดลงจากเมื่อวาน 66 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ปิดตลาดวันนี้ RSS3 ราคา

ปรับตัวลดลงต่อ เหตุเพราะวันนี้ยังอยู่ในช่วงการปิดทำการของตลาด TOCOM ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย. ขณะที่ราคาภายในตลาดเซี่ยงไฮ้ยัง swing อยู่ในกรอบแคบ ทั้งนี้มองว่า ราคาข้างยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาช่วยหนุน ขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกยัง เป็นปัจจัยกดดันราคาข้างอยู่

"แนวโน้มยังขีมีๆ เพราะตอนนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกยังลง และเป็นตัวกดดันราคาข้างในบ้านเรา ประกอบกับขาดปัจจัยพื้นฐานต่างประเทศใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยหนุน" นักวิเคราะห์ กล่าว มองกรอบราคาพุงนี้ ให้แนวรับอยู่ที่ 48 บาท/กก. และแนวต้านอยู่ที่ 52.50 และ 51.40 และ 50 บาท/กก. โดย มองว่า ราคาข้าง sideway อยู่ในกรอบทั้ง 3 ตลาด แนะนำ ระยะยาว ราคาข้างเคลื่อนไหวตัวตาม downtrend ให้เส้นค่าเฉลี่ย 75 วันเป็นหลักการในกลับตัวเป็นขาขึ้น (รอดู 6 เดือน) ส่วนระยะกลาง แนวต้านสำคัญ 53.70 (triple bottom) และระยะสั้น ขาขึ้นต้องทดสอบแนวต้านที่ละแนว คือ 50.5/51.4/52.5/53.7 (เพื่อทำ higher high) ส่วนขาลงมีแนวรับ 49/48/45

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,295 สัญญา ลดลง 18 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

OCT 15 47.00 - 0

NOV 15 47.80 - 0

DEC 15 48.00 48.00 3

JAN 16 48.45 49.00 2

FEB 16 48.70 - 0

MAR 16 48.90 48.05 7

APR 16 48.70 48.60 60

รวม 72

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22/09/58)